

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với  
Hội Người cao tuổi Việt Nam**

-----

Chiều ngày 24/02/2022, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Hội Người cao tuổi Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí Huỳnh Thành Lập, Phó Chủ tịch và đồng chí Đoàn Hữu Bảy, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Lộc, UVBTV, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Minh, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Hà Minh Trung, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đồng chí Nguyễn Xuân Vinh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Bình Dương và Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Xuân Vinh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Bình Dương trình bày báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả công tác Hội Người cao tuổi tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và đề xuất, kiến nghị; ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và ý kiến của các đồng chí dự họp, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy đã kết luận như sau:

**I. Về đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2016 – 2021.**

Hội Người cao tuổi các cấp trong tỉnh đã luôn quan tâm làm tốt công tác chăm sóc Người cao tuổi cả về đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Song song đó, Hội đã chủ động tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò Người cao tuổi trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực lao động sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tham gia các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương và ở địa bàn dân cư. Qua thực hiện tốt các mặt công tác của mình, Hội Người cao tuổi các cấp ngày càng được kiện toàn, tập hợp được nhiều Người cao tuổi tham gia sinh hoạt. Phong trào thi đua

“Tuổi cao - Gương sáng” ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng và có sức lan tỏa trong xã hội, mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Nhìn chung, các cấp Hội trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Người cao tuổi tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đề ra, đồng thời đã triển khai kịp thời và đạt kết quả tốt các yêu cầu nhiệm vụ mới phát sinh trong nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, hoạt động của tổ chức Hội ở một số cơ sở còn nhiều hạn chế, nhất là các hoạt động chưa đồng đều, chưa toàn diện. Một số địa phương bố trí cán bộ làm công tác Hội chưa thực sự tâm huyết, mặt khác sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm, động viên kịp thời; sự phối hợp với các cơ quan liên quan cũng chưa đồng bộ, chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

## **II. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

Cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cũng như các chỉ tiêu đề ra cho nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021 - 2026; trong quá trình xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Người cao tuổi tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026 đề nghị Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi tỉnh Bình Dương cần lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

**1.** Trong tình hình mới hiện nay, quá trình già hóa dân số ở nước ta đang diễn ra nhanh chóng, cùng với tuổi thọ bình quân ngày càng cao; lực lượng Người cao tuổi ngày càng nhiều hơn, đông hơn; hơn lúc nào hết chúng ta cần tiếp tục khơi dậy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng” trong các cấp Hội, hội viên và Người cao tuổi. Phải tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ và sâu rộng về vị trí, vai trò của tổ chức Hội và Người cao tuổi trong xã hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Người cao tuổi đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước và địa phương.

Bình Dương là tỉnh có nhiều lao động trẻ từ mọi miền đất nước đến sinh sống và làm việc. Hội cần động viên Người cao tuổi ở từng địa bàn dân cư quan tâm tiếp cận, gần gũi với tình cảm chân thành, giúp đỡ, giáo dục lực lượng quan trọng này để góp phần đưa Bình Dương phát triển ổn định, bền vững, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

**2.** Hội cần năng động, sáng tạo, có nhiều giải pháp để xây dựng phong trào Người cao tuổi phát triển mạnh, thiết thực, hiệu quả, đồng đều ở địa phương và cơ sở. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức, loại hình chăm sóc Người cao tuổi; phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò Người cao tuổi”, phấn đấu để Người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc trong gia đình và xã hội. Hội Người cao tuổi các cấp cần phát huy vai trò là tổ chức đại diện cho tâm tư nguyện

vọng của Người cao tuổi, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Người cao tuổi và nhân dân nói chung.

**3.** Hội Người cao tuổi cần tổ chức học tập, quán triệt nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội VI Hội Người Cao tuổi Việt Nam; tiếp tục quan tâm sâu sát, thường xuyên về cơ sở để tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức Hội Người cao tuổi vững mạnh toàn diện, nhất là ở cơ sở; coi trọng công tác phát triển hội viên, đưa phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

### **III. Đối với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp:**

Cần phải thường xuyên quan tâm, động viên Hội Người cao tuổi phát huy vị trí, vai trò của tổ chức hội, kịp thời chỉ đạo định hướng các hoạt động và có các chính sách đối với cán bộ và tổ chức Hội phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường nguồn lực nhất là nguồn xã hội hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Hỗ trợ kinh phí cho Hội người cao tuổi của tỉnh theo thẩm quyền quy định. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp với Hội Người cao tuổi của tỉnh nghiên cứu, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét ban hành các chính sách về người cao tuổi và cán bộ Hội người cao tuổi phù hợp với khả năng của địa phương để bảo đảm công tác Người cao tuổi và hoạt động Hội người cao tuổi đạt hiệu quả cao, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tình hình mới.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Văn phòng Tỉnh ủy xin thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện.

**CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nơi nhận:**

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- UBND tỉnh,
- Hội NCT Việt Nam,
- Các thành viên dự họp,
- Các huyện, thị, thành ủy,
- Lưu VPTU,



**Bùi Minh Thạnh**